

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04216/ว ๕๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300

๑๐ มกราคม 2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ “สพฐ. ดีเด่น” ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2559

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ว372 ,ว373
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติ (ไม่รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดทน ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรมอันดีที่ได้รับรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ “สพฐ. ดีเด่น” ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมได้รับรางวัล “บุคลากร สพฐ. ดีเด่น” (ระดับประเทศ) จำนวน 4 ราย และผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ แต่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับรางวัล “บุคลากร สพฐ. ดีเด่น” (ระดับจังหวัด) จำนวน 121 ราย เสร็จสิ้นแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกำหนดมอบรางวัลระดับประเทศ (เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ/โล่รางวัล/และเกียรติบัตร) ในวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชียงสะพานซังฮี้ และหอประชุมคุรุสภา กทม. สำหรับรางวัลระดับจังหวัด (โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำและส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้รับรางวัล จัดพิธีมอบตามเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5634 - 5

โทรสาร 0 281 0503